

XÁC MINH VÀ THẨM ĐỊNH KHÍ NHÀ KÍNH (GHG)

GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tính bền vững là yêu cầu của nhà cung cấp. Nếu chúng ta muốn duy trì triển vọng kinh doanh của mình trong tương lai, bạn cần giải quyết khía cạnh quan trọng này.



Một lĩnh vực đang được quan tâm đặc biệt là **phát thải khí nhà kính (GHG)**. Các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới đã nhận thấy cần có hành động khẩn cấp để giảm phát thải khí nhà kính. Do đó, nhiều tổ chức hiện đang tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính và thực hiện các dự án nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính khỏi hoạt động của mình.

Để hỗ trợ những nỗ lực này, Intertek cung cấp các dịch vụ xác nhận và xác minh GHG liên quan đến loạt tiêu chuẩn ISO 14064 cũng như các yêu cầu và giao thức chương trình GHG liên quan.

Các chuyên gia trong ngành của Intertek sẽ không chỉ cung cấp xác nhận của bên thứ ba về xác nhận GHG của bạn mà còn giúp bạn xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả và quy trình kinh doanh của mình.

Phương pháp tiếp cận sáu bước để xác thực và xác minh

Cách tiếp cận của Intertek để cung cấp các dịch vụ kiểm định và xác nhận GHG bao gồm sáu bước chính:

Bước 1 Xác định nhu cầu của dự án
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của bạn, xác định các yêu cầu và giao thức của dự án, đồng thời phát triển đề xuất kịp thời, tiết kiệm chi phí.

Thỏa thuận bảo mật và kiểm tra xung đột lợi ích được hoàn thành vào thời điểm này.

Bước 2 Lập chiến lược và phát triển kế hoạch dự án
Người xác nhận chính hoặc người xác minh của chúng tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch và lịch trình lấy mẫu, có tính đến nhu cầu, tiêu chí và khung thời gian của dự án.

Bước 3 Tiến hành các hoạt động thẩm định hoặc xác minh KNK tại hiện trường.
Công việc thực địa được thực hiện bằng cách kết hợp các hoạt động tại chỗ và ngoài hiện trường. Kế hoạch lấy mẫu được phát triển để đảm bảo đánh giá công bằng và kỹ lưỡng, dựa trên mức độ đảm bảo cần thiết cho dự án.

Bước 4 Đánh giá thông tin KNK theo các tiêu chí đã xác định.
Người thẩm định hoặc người kiểm định chính sẽ xem xét dữ liệu KNK và hệ thống thông tin KNK theo tất cả các tiêu chí KNK liên quan. Mọi thiếu sót đều được thông báo kịp thời để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Bước 5 Đánh giá (các) xác nhận KNK

Quy trình của Intertek sẽ đảm bảo rằng các xác nhận được đánh giá và kiểm tra kỹ lưỡng thông qua các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ.

Bước 6 Đưa ra tuyên bố xác nhận hoặc xác minh KNK

Tuyên bố sẽ nêu rõ kết quả của việc xác nhận và xác minh, sẽ cung cấp chi tiết dự án phù hợp và mức độ đảm bảo có thể áp dụng cho xác nhận KNK. Tuyên bố xác nhận hoặc xác minh GHG của chúng tôi sẽ mang lại mức độ tin cậy cao mà khách hàng và ngành công nghiệp đã mong đợi từ Intertek.

FOR MORE INFORMATION

Intertek Việt Nam
Phòng Phát triển bền vững



+84 28 7305 1088



Web.iao-vnm@intertek.com



www.intertek.com/assuris/
sustainability/ghg-verification/